



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น</p>	<p>สปสช.เพิ่มงบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. เป็นประธานการประชุมบอร์ดฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบวาระ “ข้อเสนอนโยบายงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 62-63” เพื่อนำเสนอต่อ ครม.พิจารณา ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบรับข้อเสนอของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 62 และกรอบภาระงบประมาณ ปี 63 เพื่อเสนอต่อ ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน โดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 62 ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวได้เสนอจำนวน 176,561.38 ล้านบาท หรือ 3,634.82 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ</p> <p>ด้าน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นอกจากการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณปี 2562 สำหรับปีนี้ สปสช. ยังเตรียมปรับปรุงรูปแบบการคำนวณกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหรือ DRG ของรพ.ต่างๆ จากเวอร์ชัน 5 เป็นเวอร์ชัน 6 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สปสช.กำลังพิจารณาในเรื่องการหากกลไกดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ก็ควรมีกลไกดูแลพวกเขาด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษารูปแบบการจ่ายเงินอยู่ในเดือนม.ค.นี้</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>คดีเสกโลโซกับกับไบโพลาร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในกรณีปีสภาวะเป็นสีม่วงไม่ใช่จะมาจากการใช้ยาเสพติดหรือยากลุ่มเมตามเฟตามีนอย่างเดียว เนื่องจากยามเมตามเฟตามีนนั้นมีสูตรคล้ายกับยาตัวอื่นด้วย เรียกว่า โครงสร้างทางเคมีของยา คล้ายกัน ทั้งยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยานอนหลับ ยารักษาโรคไบโพลาร์ รวมถึงยาต้านอาการซึมเศร้า ซึ่งปกติแล้วในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะว่าเป็นสีม่วงหรือไม่นั้น เป็นการตรวจคัดกรองช่วงแรก การจะตรวจหาสารเสพติดซึ่งมีผลทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องนำปัสสาวะไปตรวจซ้ำอีกครั้งในระดับการตรวจที่สูงขึ้น จึงจะทราบว่ามีการยาเสพติดชนิดใด</p> <p>ส่วน นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ายาโรคไบโพลาร์จะทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วง ทั้งนี้ ยารักษาโรคไบโพลาร์มีหลายตัว นอกจากนี้ยังมียาอีกกว่า 40 ชนิดที่ทำให้ปัสสาวะเป็นสีม่วง สำหรับการตรวจหาสารเสพติดต้องตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อแยกตัวยาออกมา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่าบุหรีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรีธรรมดา 95% ว่า ในรายงานดังกล่าวได้รับการเปิดโปงว่า เป็นรายงานจาก Nuttet al เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 12 คน ในจำนวนนี้มี 6 คนที่ไม่มีประวัติการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบมาก่อน และมี 2 คน มีความสัมพันธ์กับบริษัทบุหรีไฟฟ้า โดยเป็นผลการประชุมกันเมื่อปี 2556 เป็นความเห็นโดยไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุน และหน่วยงานศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการสุขภาพยุโรป รวมทั้งองค์การอนามัยโลกไม่ได้ยอมรับรายงานดังกล่าว</p> <p>นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมบุหรีไฟฟ้า ทั้งการห้ามนำเข้า จำหน่าย และสูบ ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การดูแลป้องกันสุขภาพของประชาชนที่อยู่แล้ว</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p>เตือนยาเสริมสมรรถภาพทางเพศตัวใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อันตรายของยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ จะไปกระตุ้นประสาท สมอง และระบบไหลเวียนเลือด แม้ว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกชุ่มชื้นเหมือนว่ามีความสุข แต่ก็จะหลอนประสาท ยิ่งได้รับยาไปโดยไม่รู้ขนาด ส่วนผสม และสรรพคุณที่ชัดเจน หลงเชื่อการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในโลกออนไลน์ แล้วสั่งซื้อจากสังคมออนไลน์มาใช้เอง จะเสี่ยงอันตรายมากที่จะได้รับยาเกินขนาดเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ กรณียาตัวใหม่ที่ชื่อ “กะปิ” อย.ต้องขอเวลาในการตรวจสอบก่อน ส่วนกรณีมีกลุ่มชายรักชายที่ใช้ยาดังกล่าวเกินขนาดและเสียชีวิตที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จ.ตรัง ตำรวจสืบสวนพบว่า ยาชนิดนี้ชื่อหากันในกลุ่มไลน์กร่วมเพศ หลังจากนั้นจะเร่งสืบหาต้นตอของงาต่อไป
ข่าวสด	<p>พัฒนาเดนทัลแพลตฟอร์ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เดนทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความพิการและใช้เก้าอี้สามารถขึ้นเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเดนทัลแพลตฟอร์ม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับระดับเก้าอี้ทำฟันได้ตามความต้องการและรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จึงร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และ NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาอุปกรณ์เดนทัลแพลตฟอร์มลดความเสี่ยง อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ/การเคลื่อนย้าย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมพลังงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อทำการอภิบาลระบบส่งเสริมและควบคุมป้องกันปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มวัยของประเทศ โดยมีแผนบูรณาการหลักประกอบด้วย 1.แผนขยะและสิ่งแวดล้อม 2.แผนงานการจัดการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 3.แผนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมต้นแบบของ รพ.ที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ รพ. ได้มาตรฐานดีมาของ Green & Clean Hospital คือ รพ.พระยุพราช จอมบึง ที่เป็น รพ. Green Environmental Health</p>
โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>อาหารไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ตั้งแต่ปี 2556-2560 พบคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 89 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นแฮม ปลาส้ม และไส้กรอกอีสาน สาเหตุจากปัญหาการปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ</p>
สยามรัฐ	<p>ดนตรีบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า งานดนตรีบำบัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แห่งชาติ เน้นพัฒนารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด ผสมผสานศาสตร์ด้านดนตรีบำบัด เช่น การร้อง ฟัง เล่นเครื่องดนตรี เคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการและคนพิการที่มีปัญหาด้านร่างกาย อารมณ์ และเด็กพิเศษ แบ่งเป็นแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม สนใจสอบถามได้ที่ งานดนตรีบำบัด ตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2 สถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์</p>
สยามรัฐ	<p>เตือนเด็กเล็กเสี่ยงป่วยไวรัสโรตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ ไร่ยาจฉิน รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี คือ โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา พบมากในสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาล พบการติดเชื้อได้ในผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยาปี 60 มีผู้ป่วยจำนวน 985,544 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ป่วยทั้งหมด และเสียชีวิต 3 ราย</p>
คม ชัด ลึก	<p>I AM FROM ศรีธัญญา ช่วยเหลือรพ.รักษาผู้ป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอบทความ "ดี" นิติพงษ์ ห่อนาค รมรณรงค์แคมเปญ "I AM FROM ศรีธัญญา" โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นการสวมเสื้อยืดสีขาว ตัวหนังสือสีดำระบุข้อความดังกล่าว เผยว่าเสื้อตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมกับโรงพยาบาลแห่งนี้ ให้คนไทยเข้าใจเรื่องโรงพยาบาลแห่งนี้และมาช่วยกันสนับสนุนโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทางใจ และดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าในรอบ 10 เดือนปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการจำนวน 570,000 กว่าคน กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการเรื่องแรกคือการเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ได้กระจายยารักษาโรคจิตเภท รวมทั้งยารักษาโรคทางจิตเวชอื่นๆ เช่น ยาต้าน ชีเมสตรา ยา คลายเครียดวิตกกังวล ยาแก้ซึมเศร้า เป็นต้น การป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางจิตสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน เพื่อคลายความเครียดจากชีวิตประจำวัน หากพบว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ หงุดหงิด มีความคิดแปลกๆ ก้าวร้าว วิตกกังวลหวาดกลัว ฉุนเฉียวง่าย ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ ทุเดย์ คอลัมน์: ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>กินเพื่อสุขภาพ</p> <p>-กล่าวว่า โรงพยาบาลรามธิบดี ขอรืเริ่มเป็นต้นแบบเรื่อง “กินเพื่อสุขภาพ” ชุกฎเหล็กให้กับร้านอาหารในโรงพยาบาลที่แต่ละร้านจะต้องมีเมนูสุขภาพอย่างน้อย 1 เมนูเป็นเงื่อนไขการเข้าพื้นที่ทำมาหากิน ค ความจริงโรงพยาบาลรามฯ เริ่มการกินเพื่อสุขภาพมาได้ราว 2 ปีแล้ว ฝ่ายโภชนาการงดหมูสามชั้น น้ำปลา ซีอิ๊ว และจัดอาหารว่างเป็นผลไม้และน้ำสมุนไพรแทนกาแฟสำเร็จรูปและขนมเบเกอรี่ เพื่อสร้างพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดหวานมันเค็ม</p> <p>สอดคล้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่เตือนคนไทยสายบริโภคของมันทั้งของทอด ปิ้งย่าง เพราะอันตรายหากกินในปริมาณมากเกินไป ทำให้เกิดสารสะสมก่อเป็นโรคมะเร็งเอาได้ง่ายๆ อีกทั้งตลอดทั้งปี 2560 คนไทยเป็นมะเร็งรายใหม่สูงถึงกว่า 3.8 หมื่นคน ทางออกคือต้อง “เลือก” กินกันหน่อย เน้นไปที่ผัก ผลไม้ทานคู่กับอาหารประจำมื้ออย่างน้อยที่สุดก็ให้ทานผักหรือผลไม้วันละครึ่งกิโลกรัม และจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคร้าย</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ขึ้นชมผอ.รพ.มือทำคลอด</p> <p>-เสนอข่าว สาวเขมรท้องแก่รับจ้างตัดอ้อย เกิดเจ็บท้อง เจ้าของสวนที่สระแก้ว โทรแจ้ง ผอ.รพ.สต.ทับพริก ซึ่งกำลังปลูกต้นไม้ในสวนบริเวณใกล้เคียง มาช่วยทำคลอด จนปลอดภัยทั้งแม่และทารกเพศหญิง น้ำหนัก 2,500 กรัม ตั้งชื่อว่า อาเชย ภาษาเขมรแปลว่า ไบไฟ จากนั้นได้นำส่ง รพ.สต.ทับพริก เพื่อดูแลความปลอดภัยของแม่ลูก ก่อนประสานงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับประเทศกัมพูชาต่อไป</p> <p>ทั้งนี้เมื่อหลายปีก่อน ที่ รพ.สต.ทับพริก ก็เคยเป็นข่าวทำคลอดฉุกเฉิน ช่วงเช้าวันหนึ่งขณะที่รถปิคอัพ กำลังขนแรงงานต่างด้าวไปตัดอ้อยในพื้นที่แล้วเกิดมีแรงงานผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่ เกิดปวดท้องคลอดกะทันหัน คนขับรถจึงรีบพามา รพ.สต.ทับพริก ก่อนที่จะโทรฯตาม ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำคลอดที่สนามหญ้าหน้าอนามัยก่อนที่จะมีการแชร์ข่าวทางโซเชียลมากมาย</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>ภาพสินธุ์ ขานรับ To Be Number One</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อใจ To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะเฝ้ารับเสด็จ สำหรับศูนย์เพื่อนใจของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 40 คน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>3 รพ.คุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องมีการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รองรับบริการคนไข้ที่เข้ามารักษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้ มี รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชมณีเขต รพ.ท่ากระดาน และ รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.ตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ร้อยละ 100 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การปฏิบัติสุขภาพสังคม</p> <p>-ดร.เฉลิมพล ไททางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึง วิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์ โดยใช้ในระบบ Buurtzorg เป็นการดำเนินการโดยกลุ่มหรือทีมพยาบาล 4-5 คนต่อหนึ่งทีม ออกไปพบปะผู้คนในสังคมชุมชน สนับสนุนส่งเสริม ให้มีกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย อย่างเดียว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในสังคมชุมชน ทีมพยาบาลทำหน้าที่เป็นโค้ชด้านสุขภาพ (Health Coach) เท่านั้น ผลของโครงการนี้ทำให้เกิดทีมพยาบาลเกิดขึ้นกว่า 600 ทีมทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ และแม้ว่าเงินเดือนค่าจ้างของทีมพยาบาลจะสูงมาก แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ลดลงอย่างมาก ก็คุ้มค่าและทำให้ลดค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศอย่างมาก</p> <p>หันมาดูประเทศไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังมีโครงการคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นการจัดทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ออกไปพบประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ต้องรอให้เกิดการเจ็บป่วย ถือเป็นแนวคิดเดียวกันในเชิงป้องกัน เป็น Proactive Approach ในรูปแบบหนึ่ง</p> <p>แต่ที่ต่างกันก็คือ แนวทางของบ้านเรา จะเป็นแนวทางของการเข้าไปดูแลรักษาสุขภาพ ของทีมแพทย์พยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับการรักษาดูแลตัวเอง โดยไม่มาโรงพยาบาลทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วย จริงๆแล้ว บ้านเราอาจทำได้ดีไม่แพ้กัน ในเรื่องการป้องกัน โดยอาศัย บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.สต.ที่มีอยู่แล้ว ทำหน้าที่โค้ชในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในสังคมชุมชนได้เลย Buurtzorg ที่เนเธอร์แลนด์อาจถือเป็น การปฏิบัติรูปแบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การดูแลสุขภาพแบบตะวันตกที่เปลี่ยนจากการดูแลโดยการรักษาพยาบาลและผ่านบุคคลากรทางการแพทย์ในระบบการแพทย์สมัยใหม่ แต่สำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเพราะมีอยู่แล้วในวิถีชีวิตของประชาชน เพียงแต่จะหยิบขึ้นมาปิดฝุ่น</p> <p>ที่สำคัญก็คือ โลกแห่งเทคโนโลยี ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ถ้าเราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ช่วยงานดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของกิจกรรมทำได้ดีขึ้น กว่าที่เคยทำในอดีต</p>
M2F	<p>รพ.เอกชนเริ่มใช้หุ่นยนต์พยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มงกุฎวัฒนะ นำหุ่นยนต์พยาบาล หรือ Nurse Robot มาทำหน้าที่แทนพนักงานช่วยการพยาบาลคอยเดินรับ-ส่งเอกสารภายในโรงพยาบาลแทนมนุษย์ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ตัว นำเข้าจากประเทศจีน ก่อนจะมาติดตั้งโปรแกรมให้เดินตามแผงแม่เหล็กบริเวณทางเดิน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch